



สรุปมติย่อการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๔/๒๕๔๕

วันจันทร์ที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	บัณฑิตวิทยาลัย	ขออนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์การมอบทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติในต่างประเทศ และทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติของบัณฑิตวิทยาลัย	อนุมัติ
2	คณะกรรมการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษา	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมรายวิชาสหกิจศึกษา	อนุมัติ และมีข้อสังเกตว่า ในปี พ.ศ. 2550 จะเริ่มใช้ระบบ ICL จึงควรมีการเตรียมความพร้อมโดยปรับเพิ่มค่าหน่วยกิตและ ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อรองรับระบบ ICL ประชานฯ มอบรองฯ ฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการสำนักทะเบียน และประมวลผล พิจารณาดำเนินการในเรื่องดังกล่าว
3	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ขอยื่นขออนุมัติเปิดรายวิชา 216553, 216554 และ 216555 ในหลักสูตร- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย	อนุมัติ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ
		ขออนุมัติระเบียบว่าด้วยการบริหารศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน พ.ศ. 2549	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
4	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	ข้อหารือการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 กำหนดแนวปฏิบัติดังนี้ 1. แนวปฏิบัติเรื่องจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 2. แนวปฏิบัติเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์	ประชานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบคำตอบข้อหารือการปฏิบัติตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ใน 2 ประเด็น ดังกล่าว และให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเนื่องจากคำตอบข้อหารือของ คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในประเด็นที่ 1 ไม่ได้กล่าวถึงเรื่อง หลักสูตรนานาชาติ ที่ประชุมฯ จึงมีมติให้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการ- การอุดมศึกษา ประเด็นหลักสูตรนานาชาติอีกครั้งหนึ่ง

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5	คณะสังคมศาสตร์	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิต โครงการวิทยาศาสตร์-มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน (ภาคพิเศษ) บัณฑิตวิทยาลัย	อนุมัติ
6	คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) ขออนุมัติกำหนดคสีประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (สีเหลืองอมส้ม)	
7	วิทยาเขตศรีราชา	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ในสังกัดบัณฑิตศึกษาดาน วิทยาเขตศรีราชา (ฉบับที่ 3)	อนุมัติ
		ขออนุมัติปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา	เห็นชอบตามที่กองแผนงานวิเคราะห์ คือ 5 ฝ่าย 24 งาน โดยให้งานรักษาความปลอดภัยอยู่ในฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
8	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าตอบแทน อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	อนุมัติ
9	คณะเกษตร	การแต่งตั้งอาจารย์ประจำนอกคณะ/ภาควิชา เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร และสาขาวิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
	คณะเกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน	ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของภาควิชาพืชไร่ จำนวน 2 หลักสูตรคือ 1.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ แบบ 1.1, 1.2, 2.1 และ 2.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 2.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ แผน ก แบบ ก 1 และแผน ข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549	
10	คณะเศรษฐศาสตร์	ขออนุมัติปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ได้ขอหารือในหลักการกรณีหน่วยงานที่จัดตั้งใหม่ ไม่สามารถแต่งตั้งบุคลากรที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่งทางการบริหารได้ นอกจากบุคลากรที่เป็นข้าราชการเท่านั้น ซึ่งในอนาคตอาจเกิดปัญหาเรื่องบุคลากรเนื่องจากจำนวนข้าราชการที่ลดน้อยลง ปรระธานฯ มอบรองฯ ฝ่ายบริหาร หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี และผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พิจารณาในภาพรวมของจำนวนข้าราชการ และรูปแบบดำเนินการสำหรับหน่วยงานที่จัดตั้งใหม่เพื่อแก้ปัญหาระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
11	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต	ขออนุมัติโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2549	อนุมัติ ทั้งนี้ ปรระธานฯ ขอให้ผู้บริหารให้ความสำคัญกับโครงการดังกล่าวด้วย

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	ขออนุมัติโครงการเรียนล่วงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติโครงการและงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ ตามเสนอ โดยขอให้ใช้จ่ายอย่างประหยัด และที่ประชุมฯ ได้มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ 1.เป็นโครงการนำร่อง เปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่เรียนเก่ง โดยจะเริ่มดำเนินการในวิทยาเขตบางเขนก่อน สำหรับวิทยาเขตอื่น ถ้ามีความพร้อมก็สามารถดำเนินการได้ โดยคณะกรรมการของวิทยาเขตนั้น 2.คณะมนุษยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ จะเป็นคณะที่รองรับโครงการนี้สำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐาน
		เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2548 (ครั้งที่ 11) รวม 211 คน	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ ประธานฯ ขอให้คณะร่วมกับสำนักทะเบียนและประมวลผลเร่งดำเนินการในขั้นตอนการอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จทันก่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
		การส่งผลคะแนนล่าช้า จะมีผลกระทบกับนิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และนิสิตที่จะถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัย (retire)	ประธานฯ ขอให้คณบดีทุกคณะติดตามอาจารย์ในคณะให้ส่งผลคะแนนให้ตรงตามเวลาที่กำหนด
13	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ขออนุมัติโครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2549	อนุมัติ โดยให้เลื่อนวันจัดประชุมสัมมนาจากวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยและคณะต่าง ๆ ได้กำหนดให้วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 เป็นวันปฐมนิเทศนิสิตปริญญาโทและเอกแล้ว ทั้งนี้ ที่ประชุม มีมติไม่อนุญาตให้อาจารย์ลาพักผ่อน ลาภิจ และลาประเภทต่าง ๆ ในวันที่จัดประชุมสัมมนาเช่นเดียวกับในปี พ.ศ.2548
14	คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริหารกลุ่มภารกิจวิชาการ	ขออนุมัติปรับแผนเพื่อขอบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 254 5 – 2549) เพิ่มเติม	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
15	คณะมนุษยศาสตร์	1. ขออนุมัติโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ 2. ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ และกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการ	1.เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา 2.อนุมัติให้ออกประกาศฯ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แล้ว
		ขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
16	คณะศึกษาศาสตร์	ขออนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549	
17	คณะวิทยาศาสตร์	ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
19	คณะวนศาสตร์	ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตรดังนี้ 1.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 2.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา ประธานฯ ขอให้ถือเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ในการปรับปรุง หลักสูตรทุกหลักสูตรที่ครบวงจร 5 ปี สำหรับการปรับปรุงย่อย สามารถปรับปรุงได้ทุกปี
20	คณะบริหารธุรกิจ	ภาควิชาการเงิน ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชาเอกเลือกในหลักสูตรบริหารธุรกิจ- มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน คือ รายวิชา 131542 การควบคุมทางการเงินและ การจัดการที่ดี 3(3-0) หน่วยกิต โดยขอเปลี่ยนชื่อวิชาภาษาไทย เป็น “ระบบการ ควบคุมทางการเงินกับธรรมาภิบาล” และยกเลิกรายวิชาพื้นฐาน 131530	อนุมัติ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ
21	สำนักประกันคุณภาพ มก.	สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้จัดกลุ่มของ สถาบันอุดมศึกษาตามจุดเน้นการปฏิบัติพันธกิจจากค่าน้ำหนักที่สถาบันอุดมศึกษา ส่งให้ สมศ. ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดอยู่ในกลุ่มของมหาวิทยาลัยเน้น การวิจัยและบัณฑิตศึกษา	ที่ประชุมรับทราบ ประธานฯ ขอให้กรรมการนำเวียนให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ ด้วย และมอบรองฯ ฝ่ายประกันคุณภาพ สรุปแผนการดำเนินงาน และหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี สรุปแผนการดำเนินงานในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับ ก.พ.ร. เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณบดีทราบในการประชุม ครั้งต่อไป
		รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย สำหรับคณะวิชา และวิทยาเขต ประจำปี 2548 ของวิทยาเขตกำแพงแสน ระหว่างวันที่ 20 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2548	ที่ประชุมรับทราบ

ที่มาข้อมูล : กองกลาง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password นนทรี)

